

ห้องอาหาร ทรี ท็อปส์ ณ อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย รีสอร์ท ได้รับรางวัล Wine Spectator Award of Excellence 2021



ห้องอาหาร ทรี ท็อปส์ สกาย ไดนิง แอนด์ บาร์ (Tree Tops Sky Dining & Bar) ณ อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย รีสอร์ท ได้รับรางวัล Wine Spectator Award of Excellence 2021 จากนิตยสาร Wine Spectator ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับห้องอาหารที่มีไวน์ลิสต์โดดเด่น

ห้องอาหารจากทั่วโลกที่สนใจเข้าร่วมชิงรางวัลอันทรงเกียรตินี้จากนิตยสาร Wine Spectator ซึ่งเป็นนิตยสารไลฟ์สไตล์อเมริกันที่เน้นเรื่องไวน์ ต้องนำเสนอไวน์ลิสต์พร้อมรายละเอียดที่ครบถ้วน ทั้งปีที่ผลิต ชื่อของไวน์ และชื่อเต็มของผู้ผลิต โดยห้องอาหารที่ได้รับรางวัล นอกจากจะมีไวน์ลิสต์ที่คัดสรรคุณภาพมาอย่างดีเยี่ยมที่ดึงดูดใจผู้รักการดื่มไวน์แล้ว ยังต้องมีความเหมาะสมกับเมนูที่ห้องอาหารให้บริการรวมถึงเรื่องของราคาอีกด้วย

ผู้ที่มารับประทานอาหารที่ ทรีท็อปส์ สกาย ไดนิง แอนด์ บาร์ สามารถเลือกลิ้มรสไวน์ที่มีถึง 170 ตัวเลือก จาก 13 ประเทศ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญของห้องอาหารได้คัดสรรมาทั้งไวน์โลกใหม่และโลกเก่า เพื่อให้ตรงกับทุกความต้องการและตรงตามความชอบ ห้องเก็บไวน์ของทรีท็อปส์ ยังได้รับการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม และระดับความชื้นที่ลงตัวที่สุดสำหรับเก็บรักษาไวน์แต่ละขวดซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อการนำเสนอไวน์ที่มีคุณภาพดีที่สุดในให้กับผู้ที่ชื่นชอบไวน์

อาหารและเครื่องดื่ม ยังคงเป็นส่วนสำคัญของประสบการณ์การเข้าพักที่ อนันตรา ลาวาณา โดยห้องอาหาร ทรีท็อปส์ สกาย ๒ไดนิ่ง แอนด์ บาร์ พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยเมนูใหม่ ๆ ที่ปรุงขึ้นจากวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมในท้องถิ่น

“รางวัลจากนิตยสาร Wine Spectator เป็นรางวัลที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งเป็นเหมือนคู่มือแหล่งไวน์ชั้นเลิศจากทั่วโลก โดย ทรี ท็อปส์ สกาย ๒ไดนิ่ง รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจในเรื่องไวน์และความมุ่งมั่นของทีมพนักงานของเราทุกคน” เอมมานูเอล โกรสช์ (Emanuel Grosch) ผู้จัดการทั่วไป กล่าว

นิตยสาร Wine Spectator เป็นนิตยสารที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1976 โดยเริ่มจากเป็นบันทึกเกี่ยวกับไวน์ และเติบโตจนกลายเป็นหนึ่งในนิตยสารซึ่งเป็นที่ยอมรับมากที่สุดจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางด้านไวน์ โดยไม่เพียงนำเสนอเกร็ดความรู้ในเรื่องไวน์ แต่ยังให้ข้อมูลข่าวสารในวงการอาหาร ท่องเที่ยว และเครื่องดื่มอีกด้วย ซึ่งในปีนี้ ห้องอาหาร 1,673 แห่งจากทั่วโลก ที่มีความตั้งใจสร้างสรรค์และนำเสนอตัวเลือกไวน์คุณภาพเยี่ยม ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Award of Excellence จากทางนิตยสาร

สำรองที่นั่งหรือดูข้อมูลห้องอาหารเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.anantara.com/en/lawana-koh-samui โทร. 077 960 333 อีเมล lawanasmui@anantara.com